
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ร่วมแรง ร่วมใจ ยกระดับไทย สู่ความยั่งยืน” 
โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

▪ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวขอบคุณหอการค้าไทยและ
ภาคธุรกิจที่ได้ร่วมด าเนินการเป็นเจ้าภาพและจัดประชุม APEC ท่ีผ่านมา 

▪ นักลงทุนต่างประเทศได้เห็นศักยภาพของไทยในความพร้อมด้านการค้าการลงทุน และโอกาส
ทางการลงทุนประเทศไทย โดยเชื่อว่าในปีหน้าจะเป็นโอกาสที่ดีของคนไทย เศรษฐกิจจะ
เติบโตได้ จากสถานการณ์วิกฤตที่ผา่นมา ประเทศไทยสามารถดแูลและชว่ยเหลือให้การด าเนนิ
ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากนักลงทุนทั้งประเทศญี่ปุ่น จีน ตะวันออก
กลาง และลาตินอเมริกา  

▪ ท่ีผ่านมา รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาการอ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างประเทศโดย
สร้างระบบนิเวศที่อ านวยความสะดวกให้เกดิการลงทุนมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยี ด้านคมนาคม การพัฒนาบุคลากร เพื่อท าให้พร้อมส าหรับนักลงทุน  

▪ รัฐบาลได้เร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เช่น เปิดโอกาสให้มีการผลิต EV ใน
ขณะเดียวกันยังส่งเสริมอุตสาหกรรมเก่าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 

▪ ในเวทีหารือ APEC รัฐบาลได้หยิบยกเรือ่ง BCG เป็นนโยบายที่รัฐก าลังส่งเสริมความเข้าใจและ
ความส าคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งในการประชุมเวที APEC ได้มีการน าเสนอถึง ประเด็น 
Food security อัน เนื่ องมาจากความไม่ แน่นอนทางสภาพภูมิอากาศ ท าให้ ส่ งผล 
เรื่อง Food security ในอนาคต ซึ่งเป็นประเด็น ท่ีรัฐบาลไทยและภาคเอกชนรวมถึง 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นร่วมกันว่า 3-5 ปีข้างหน้าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างชัดเจน 

▪ BCG เป็น 3 ใน 17 เป้าประสงค์ของ SDGs ซึ่งจะท าให้เราไม่ถูกกีดกันทางการค้าในอนาคต 
อาทิ ภาษขี้ามพรมแดน (CBAM) เป็นต้น  

▪ รูปแบบเศรษฐกิจ BCG สามารถที่จะปรับใช้กับทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากจะสร้างมูลค่า               
รักสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของ B เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีการด าเนินการอยู่แล้วเป็น
จ านวนมาก เช่น การแปลรูปโปรตีนจากแมลง อาหาร Plant based เป็นแนวคิดของอาหาร
รูปแบบใหม่ รวมไปถึงการผลิตพลาสติกชีวภาพ เพื่อลดโลกร้อน เป็นต้น 

▪ BCG เราเห็นตรงกันว่าสามารถปรับใช้ได้กับเศรษฐกิจในประเทศ เริ่มตั้งแต่รายเล็กไปจนถึง
รายใหญ่ เชื่อว่ามีช่องทางที่ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแน่นอน 



▪ เสนอให้ YEC ในแต่ละจังหวัด ได้พิจารณาถึงความโดดเด่นของสินค้าของแต่ละจังหวัดเพ่ือ
พัฒนาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยภาครัฐพร้อมที่จะให้การส่งเสริมเพือ่ยกระดับ 

▪ ภาครัฐโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือมองหา
จุดเด่นในแต่ละพื้นที่เพ่ือพัฒนาเป็นระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
มาตรการส่งเสริมรองรับการพัฒนา โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 5 แห่ง ทีค่สามารถท าให้เศรษฐกิจ 
ในภาพรวมของประเทศมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นได้   

▪ รัฐบาลได้มีการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โครงข่ายเส้นทางหลักและส่วน

ต่อขยายที่เชื่อมโยงกัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจใหม่และ

ความมั่นคงให้รองรับนโยบาย BCG ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการขยายตัวของกิจกรรม 

ในพ้ืนที่ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งระบบขนส่งมวลชนในเมืองและระบบการขนส่ง

ทางรางในหัวเมืองใหญ่ เพื่อสร้าง Smart City  

▪ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ : NEC เน้นพลังงานสะอาด ท าถ่านหินที่เป็น

เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าให้สะอาดโดยการกักเก็บคาร์บอนลงชั้นใต้ดิน  / ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : NeEC / ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก : CWEC /

ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก : EEC  และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ : SEC เป็นแผน

ระยะยาวที่ต้องอาศัยความมือจากทุกฝ่ายร่วมกันบูรณาการการท างาน และสอดคล้อง  

กับ Model BCG 

▪ สุดท้ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ขอหอการค้าไทยช่วยดูแล
SMEs และเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ือจะบูรณาการความร่วมมือ
และแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน  


